



ตอน การประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๔ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๔ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๔ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล รวมทั้งสิ้น ๑๘ การประชุม และมีรัฐมนตรีต่างประเทศหรือผู้แทนเข้าร่วมจาก ๒๘ ประเทศทั่วโลก ผู้แทนของประเทศไทยที่ร่วมประชุมคือนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต และเติบโตไปด้วยกัน ตามแนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียนปี ๒๕๖๔ ของบรูไน ดารุสซาลาม

รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนและความท้าทายของสถานการณ์ในภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนใช้โอกาสนี้หารือเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินการตามฉันทมติ ๕ ข้อเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา ของการประชุมผู้นำอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ และเตรียมการสำหรับการประชุมสำคัญที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังเป็นโอกาสหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจาของอาเซียน เช่น สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ฯลฯ กรอบอาเซียนบวกสาม กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก และ

กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เกี่ยวกับพัฒนาการในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สำคัญ

สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมได้คือ

การรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในภูมิภาค โดยเฉพาะการเข้าถึงวัคซีนและความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูโดยที่ประชุมชนมิต

จะจัดสรรเงินจากกองทุนอาเซียนรับมือโควิด-๑๙ (COVID-19 ASEAN Response Fund) ไปจัดซื้อวัคซีนให้แก่ทุกประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกองทุนนี้เป็นข้อริเริ่มของไทย และปัจจุบันมีการสมทบบริจาคจากประเทศอาเซียนและภาคีภายนอกแล้วทั้งสิ้น ๒๐.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รับรองกรอบการจัดทำระเบียบการเดินทางของอาเซียน ซึ่งไทยสนับสนุนให้มีการรับรองวัคซีนและใบรับรองการฉีดวัคซีนร่วมกันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดการเดินทางในภูมิภาค



ต่อหน้า 6

ไทยได้ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ BCG เพื่อช่วยฟื้นฟูภูมิภาคจากโควิด-๑๙ และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่ประชุมผลักดันความร่วมมือภายใต้ มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: AOIP) ๔ สาขาหลัก ได้แก่ ความร่วมมือทางทะเล ความเชื่อมโยง การพัฒนาที่ยั่งยืนและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ ลดการเผชิญหน้าและส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจ

ประชุมเห็นชอบรับสหราชอาณาจักร เป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียน และรับ เดนมาร์กและโอมาน เป็นอัครภาคีของ สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia - TAC) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาขั้นพื้นฐานของการมีความสัมพันธ์และความร่วมมือกับอาเซียน

ประเด็นสถานการณ์ในเมียนมา

กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีต่อการแต่งตั้งดาโต๊ะ เอรืวัน เปินยูซอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศคนที่สองของบรูไนดารุสซาลาม เป็นผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนเรื่องสถานการณ์ในเมียนมา (Special Envoy of the ASEAN Chair on Myanmar) และพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนพิเศษฯ ตามฉันทามติ ๕ ข้อ ของที่ประชุมผู้นำอาเซียนเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ โดยเชื่อมั่นว่าผู้แทนพิเศษฯ จะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเมียนมา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับเมียนมา โดยเสนอให้สำนักเลขาธิการอาเซียนเร่งเตรียมการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ผ่านศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม หรือ AHA Centre

รวมทั้งจัดการประชุมประเทศผู้บริจาค หรือ Donors' Conference เพื่อระดมการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ

ที่ผ่านมา ไทยได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา รวมทั้งอบรมให้คำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมียนมาในการรับมือกับโรคระบาดด้วย



เรียบเรียงโดย :นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก :www.mfa.go.th
:www.ryt9.com
:www.thainews.prd.go.th

